

RS - เทคนิคแสนง่าย ถ้าเข้าใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

หากจะคิดไปว่า ธุรกิจประเภทบันเทิง จะไปได้ในทางไหนในอนาคต ก็จะยาก เรื่องของแบบนี้ หรือ เรื่องแบบวงการบันเทิง เหมือนจะเดาทิศทางกันยากหน่อยนั่นแหละครับ ชายฝัน หรือ ชายไอเดียบรรเจิดทำนองนี้ ต้องอ่านเกมความต้องการของผู้บริโภคให้ขาด และบางที มันก็อาจจะไม่ยั่งยืนด้วย ก็เลยเป็นว่า ถ้าจะมองหุ้นกลุ่มนี้ ก็ต้องใช้ความละเอียดกันหน่อย... ได้ข้อมูลมา เอามาใส่เพื่อหาพื้นฐานนั้น แค่ผ่านไป 3 เดือน บางอย่างก็เปลี่ยนได้ ผู้บริหารบริษัท บางครั้งก็ให้ข้อมูลตามความจริงในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งก็คาดไปตามที่เขายากจะได้ ก็ไม่ผิด... แล้วถ้าอะไรมันไม่ได้ขึ้นมาล่ะ ก็จะโทษเขาก็ไม่ได้นะครับ... จริงๆ เราต้องมองเกมไปข้างหน้าให้ขาดไว้อะไรก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้ ก็ต้อง “ไร้ใจ” กันไปเลยครับ อย่าไปสนใจแบบนั้น การไร้ใจ ก็ต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยนั่นเอง เอาตามทีเทคนิคบอก อ่านแนวโน้มตามที่เทคนิคส่งสัญญาณมา หรือ ความน่าจะเป็นของราคาในอนาคต เราก็สามารถจะอ่านได้ตามสัญญาณทางเทคนิค... แล้วก็อย่าลืมนะ เมื่อได้ “ผล” หรือได้เป้าหมายแล้ว ก็อย่าหันกลับไปหา “เหตุ” ว่าอะไรทำให้ราคาไปได้ขนาดนั้น หรือว่า บริษัทเขาจะทำอะไรให้มันกำไร แล้วราคาหุ้นจะไปได้ขนาดนั้น... ต่อดอกไปเลย ได้ผลก็อย่าหาเหตุ นี่คือกฎ ของการ “ไร้ใจ” ... แต่เชื่อเถอะครับ พอซื้อหุ้นไปแล้ว ด้วยความคิดที่ไร้ใจ โดยใช้เทคนิคแล้ว พอเวลาผ่านไป เห็นมีข่าว หรือมีผลประกอบการที่ผิดหวัง ก็เกิดอาการลงเลตามมาแย่งๆ... ทั้งๆ ที่กราฟราคา ก็ยังไม่เสียไป จากแนวโน้มที่เราคาดไว้ตั้งแต่แรก... นี่แหละครับ ธรรมชาติของใจ มักจะสับสนอะไรต่างๆ เสมอ

ดูตามเกม...

บางท่านอาจจะมองว่า คงจะเล่นตาม WORK กระมัง ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรหรอก... ก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่ง ที่เอาปัจจัยอื่นมาว่า... ไม่ใช่มาจากกราฟ หุ้นRS ต้องอ่านเกมกราฟ เท่านั้นพอ

- แนวรับ : ... 14.0-13.5 ยังน่ารับ หรือ ผ่าน 14.4 ยืนได้ ก็ยังน่าตามน้ำ
- เป้าหมาย : ... ตามรูปแบบราคา ก็มองรอบใหม่ไว้ที่ 18.5-19.0 กันก่อน

Price Chart...(RS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น RS... วันนี้ เอากราฟ Week Chart มาดู โดยเรื่องของ Chart นั้น ใครจะใช้ Chart ไหนก็ได้ในะครับ แต่ต้องรู้ว่า “ถ้าใช้ Chart ไหน ชื่อ ก็ขาย Chart นั้น ” เรื่องนี้ เอาไว้ว่ากันในเรื่องเรียน UIA. อีกที มันเป็นเรื่องของนักลงทุนที่ชอบเข้าข้างตัวเองอะไรทำนองนั้นแหละ เข้ามาที่กราฟ RS ในวันนี้ การลงปรับฐานที่ผ่านมา นั้น ใช้เวลา 4 อาทิตย์ ซึ่งจริงๆ แล้ว เหนือเมฆชอบมากนะ ใช้เวลาประมาณนี้ กำลังนี้ แล้วการขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เราเห็นว่า Price Pattern เป็นอย่างไร แกรมเป็นการขึ้นมาจาก MA. ที่ปรับค่าการใช้งานแล้ว อีกด้วย ดูที่ ปริมาณ Volume ที่อยู่ในช่วงพักตัว กับการกลับขึ้นมา เป็นแนวโน้มเชิงบวก... ง่ายๆ แบบนี้ ยังซื้อตามได้ครับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน